



ที่ มท 0617/๑. 12๗๐

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ถนนอุทองนอก กทม. 10300

๒) ธันวาคม 2550

เรื่อง ขอรื้อแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดอุทัยธานี และเลย)

- อ้างถึง 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
2. หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสัมภาษณ์สอบถามเท็จจริงผู้ประสบภัย ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับหนังสือจากจังหวัดเลย และจังหวัดอุทัยธานี ขอรื้อว่ากรณีรื้อบ้านของราษฎรได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย จังหวัดจะสามารถให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ได้หรือไม่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พิจารณาเห็นว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของผู้ประสบภัยพิบัติ แต่มิได้มุ่งหมายที่จะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ใด

กรณีที่จะถือว่าเป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้าซึ่งจำเป็นที่จะต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ต้องเป็นความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตร่างกายของประชาชน และความเดือดร้อนจากการที่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ อันส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ จากข้อหารือของจังหวัดกรณีรื้อบ้านของราษฎรได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเมื่อได้พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่รื้อบ้านได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติแล้ว เห็นว่าเป็นความเสียหายที่มีได้ส่งผลกระทบต่อ

/ต่อความปลอดภัย ...

ต่อความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยที่จำเป็นต้องแก้ไข  
ปัญหาอย่างฉับพลัน จังหวัดจึงไม่อาจให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ กรณีริ้วบ้าน  
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  
ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์เฝ้า เกษทอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กลุ่มงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยภูมิภาค

โทร. 0-2243-0020 ต่อ 2211 – 2214